

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. โจรขโมยปืมน้ำยิ่งซ้ำเติมชาวนา อีสานมีลุ่นใต้ฝุ่น ๒ ลูกฝนตกหนัก
๒. ภัยแล้งลามจุดประกายนาข้าว ชงรัฐขยายคลุมอ้อย - ข้าวโพด
๓. ประมงพื้นบ้านหนุนกรม.คุมเรือ
๔. ประมงใต้้อันรัฐ ขอผ่อนผันเรือผิดก.ม.
๕. เร่งสนองนโยบายรัฐบาล ๑๐ เดือนปลดหนี้เกษตรกร
๖. รัฐควัก ๑.๓ หมื่นล.จ่ายค่าอ้อย
๗. สงขลาไม่ปิดอ่าว เรือถูกกม.ลุยออกทะเล
๘. เปิด๑๒ข้อเสนอปฏิวัติภาคการเกษตร
๙. อีสานแล้งหนักนาข้าวขาดน้ำ
๑๐. น้ำตาลไทยเชื่อมอินโดฯสานต่อพันธมิตรอาเซียน

หนังสือพิมพ์

- ไทยรัฐ  
สยามธุรกิจ  
ข่าวสด  
คมชัดลึก  
ฐานเศรษฐกิจ  
ฐานเศรษฐกิจ  
แนวหน้า  
สยามธุรกิจ  
ไทยโพสต์  
สยามธุรกิจ

\*\*\*\*\*

# โอรบโมยบึมน้ำ ยิ่งซ้ำเติมชาวนา

**อีสานมีลุ่ม  
'ไถ่ฝุ่น' 2 ลุ่ม  
ผนตกหนัก  
สศก.เผยภัยแล้งซ้ำ  
นาปีลดเกือบ 3 ล้านตัน  
ก.เกษตรฯ เล็งพัก  
หนี้ ★ มีต่อหน้า 2**

**โอรบโมยบึมน้ำ** ☆ ต่อจากหน้า 1  
กรมชลประทานและรัฐตีปีบผลงานบริหารจัดการน้ำ "รอยล" จับตาได้ฝุ่น หลินฟ้า-อันทอม เพิ่มฝนภาคอีสาน 5-7 ก.ค. เขื่อนภูมิพลกักตุนเหลือน้ำ 241 ล้านลบ.ม. ปลอ่ยน้ำได้อีก 30 วัน อุ้บแห้งแล้งสุดในรอบ 20 ปี ไร่มะเขือ-ไร่ฮ้อยเสียหายหนัก ขณะที่แม่น้ำปิงลดลงต่อเนื่อง ชาวเกษตรกรจัดคิวสูบน้ำป้องกันเปิดศึกแย่งน้ำ ชาวนาขาดน้ำตาดกหนึ่ท่วมเสี่ยงชาวนาล้างหนุ่ ชาวนาข้างทองขวยซ้ำ โจรลฤดูปลูกบึมน้ำบาดาล อบค.บ้านม่วง ปิดท่อแม่น้ำตัวตายหนีภัยแล้ง ขณะที่ลิ่งแม่น้ำป่าสักทรุดบ้านเมืองอุบลฯ หวัง 2 หลัง

สถานการณ์ภัยแล้งที่แผ่ขยายสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลาง พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวใกล้แห้งตายเพราะขาดน้ำ ยังไม่มีท่าทีจะคลี่คลายแม้จะมีการระดมทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและพื้นที่การเกษตรแต่ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร

### ★ ภัยแล้งชาวนาปีลด 11%

เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. นายเลอศักดิ์ วีระตระกูล-ไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งคาดว่าปีนี้มีผลผลิตข้าวนาปีลดลงเหลือ 24.14 ล้านตัน จากปริมาณผลผลิตปกติเฉลี่ยปีละ 27 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2.86 ล้านตันหรือ 11% จากปีปกติอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศเลื่อนการปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทานลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด มาเป็นปลายเดือน ก.ค. จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวมากนัก เพราะพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้ปลูกนั้นเป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อแสงเช่นพันธุ์ กข พันธุ์ปทุมธานี พันธุ์ชัยนาท เป็นต้นสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลื่อนการปลูกออกไปได้ และมี

ความต้องกรน้ำที่น้อยลง อีกทั้งเป็นการกระจาย  
ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นระยะๆ เมื่อว่าเป็นการ  
ส่งเสริมผลผลิตที่เกษตรกรขายได้อีกด้วย

### ★ เล็งหนักหน้เกษตรกรผู้ภัยแล้ง

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(สนช.) มีนายสุรชัยเสียงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.  
คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถาม  
สดของนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สนช. ที่ถาม  
นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร  
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการ  
ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบภาวะภัยแล้งพร้อมเสนอ  
ให้ปรับปรุงบัตรสินเชื่อเกษตรกร จากที่ให้เกษตรกร  
กู้สินเชื่อเฉพาะปัจจัยการผลิต ในวงเงิน 5 หมื่นบาท ให้  
สามารถกู้เป็นเงินสดได้ นายสมหมาย ภาษี รว.  
คลัง ชี้แจงว่าการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง  
ในปีนี้ได้ให้ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสินเตรียมโครงการ  
สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไว้แล้ว พร้อมทั้งมี  
มาตรการเร่งให้หน่วยงานเร่งการใช้จ่ายเงินตามโครง  
การงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ให้ถึงถึงพื้นที่  
หมู่บ้านต่างๆ ส่วนกรณีบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่เสนอ  
ให้เพิ่มเป็นเงินสดมาใช้ได้ตั้งเดิมมีความเป็นไปได้แต่  
ต้องทำแล้วคร่าวๆ หากชัดเจนจึงโดยเฉพาะช่วงฤดูการ  
หน้าแล้งนี้ อาจให้เพิ่มเป็นเงินสด 2 หมื่นบาท จาก  
วงเงิน 5 หมื่นบาท ขณะที่ยังอำนาจย ะดิเส  
รมช.เกษตรฯ ชี้แจงว่า รัฐบาลเตรียมความพร้อมแก้  
ปัญหาภัยแล้ง โดยจะแก้ปัญหาเร่งด่วนตามลำดับความ  
เดือดร้อน ขณะนี้กำลังพิจารณาเรื่องการพักชำระหนี้  
ให้เกษตรกรอยู่

### ★ ฉัตรชัยแนะสติปัญญาผลงานรัฐ

นายเลขาวิโรจน์ โกวิทมะ อธิบดีกรมชลประทาน  
เปิดเผยหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการ  
ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ  
ทรัพยากรน้ำปี 2558-2563 ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย  
สวาทิชยะ รว.พาณิชย์ เป็นประธานว่า พล.อ.ฉัตรชัย  
ให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำทั้งหมด  
ว่าความเชี่ยวชาญและความเข้าใจแก่ประชาชน  
ถึงแนวทางจัดการน้ำที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ เพราะ  
ที่ผ่านมารัฐบาลมีการดำเนินงานไปแล้วจำนวนมาก  
แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ อาจจัดเป็นงานเสวนาและ  
เปิดให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง

### ★ แจงลอกคลองขุดลัดแก้มลิงถึบ

นายเลขาวิโรจน์กล่าวต่อว่า แผนยุทธศาสตร์  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่เริ่มดำเนินการในปี  
2558 เน้นโครงการที่แก้ปัญหาระง่วนของประชาชน  
เป็นรายพื้นที่ ใช้งบประมาณปกติและใช้เงินจากเงินกู้  
ควบคู่กัน ในส่วนของกรมชลฯ งานที่ดำเนินการด้วย

งบประมาณได้เดินหน้าดำเนินการมาแล้ว เช่น โครงการ  
ขุดลอกคลอง 856 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 644  
แห่ง ในพื้นที่ 85 จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนแก้มลิง  
จะต้องมีการจัดทำทั้งสิ้น 257 แห่ง ใน 50 จังหวัด  
ทั่วประเทศของประเทศไทย แบ่งเป็นแก้มลิงที่ใช้งบปกติ  
และงบกลางดำเนินการสืบหน้าไปกว่า 90% หรือ  
38 แห่งที่เหลืออีก 219 แห่งกรมชลฯ รับผิดชอบจาก  
รัฐบาล หากได้รับเงินเรียบร้อยสามารถเดินหน้า  
ดำเนินการให้แล้วเสร็จช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

### ★ ลุ้น 5-7 ก.ค.ฝนตกอีกระลอก

นายเลขาวิโรจน์กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์  
น้ำวันนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากกรมชลฯ ซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำไหลลงเขื่อนอย่าง  
ใกล้ชิด โดยเฉพาะ 4 เขื่อนหลัก ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  
และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ว่าจะมีเหตุการณ์น้ำเกิด  
สังเกต นอกเหนือจากที่คาดการณ์หรือไม่เพื่อรายงาน  
ข้อมูลให้รัฐบาลสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายได้  
ทันวันที่ ขณะนี้ยังคาดการณ์น้ำตามเดิมยังไม่อะไร  
เปลี่ยนแปลง ส่วนคาดการณ์ในระยะต้นกรมอุตุนิยม  
วิทยารายงานคือที่ประมาณว่า จะมีฝนตกในประเทศ  
ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค.นี้ อาจมีปริมาณไม่มาก แต่  
จะเริ่มมีฝนมากขึ้นในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ก.ค.นี้  
ก่อนที่จะตกหนักนระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. และจะ  
ทยอยเบาบางและหมดฝนในเดือน ต.ค.เป็นต้นไป

### ★ จับตาได้ฝุ่นหินฟ้า-จันหอม

นายรอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศ  
น้ำเพื่อการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผย  
ว่า ขณะนี้แบบจำลองสภาพอากาศพบพายุได้ฝุ่น 2  
ลูกคือ หนึ่งฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์  
และพายุไต้ฝุ่นจันหอมที่อยู่ทางภาคตะวันตก  
และกำลังจะเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น มีแนวโน้ม  
จะกลายเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่น หลังจากนั้นแม้ว่าพายุ  
ทั้ง 2 ลูก จะไม่เข้าประเทศไทยแต่จะมีผลโดยตรง  
คือมีหย่อมความกดอากาศต่ำ จะส่งผลให้เกิดฝนตก  
หนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 5-6 ก.ค.  
จะมีฝนตกหนัก ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

อุตรดิตถ์ สตงกว๋ เดช และในวันที่ 7 ก.ค.จะลง  
มาทางอีสานตอนใต้ คือ นครราชสีมา และ ฉ.ชัยภูมิ  
กรณีนี้จะทำให้พื้นที่ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณ  
เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

### ★ เขื่อนภูมิพลน้ำน้อยรอบ 51 ปี

นายฉัฐวุฒิ แห่งมัจฉมน เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา  
จ.ตาก เปิดเผยว่า ฤดูแล้งเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. ที่  
ผ่านมา ตามประกาศของกรมอุตุนฯ แต่ปริมาณน้ำฝน

ที่ตกลงมาน้อยมากว่าค่าปกติร้อยละ 55 เปอร์เซ็นต์  
ในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ พ.ค.-2 ก.ค. มีน้ำไหลเข้า  
อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลไม่ถึง 20 ล้าน ลบ.ม. น้อย  
ที่สุดในรอบ 51 ปี ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเหลือ  
เพียง 241 ล้าน ลบ.ม. ระบายเพื่ออุปโภค บริโภคและ  
รักษาระบบนิเวศวันละ 8 ล้าน ลบ.ม. เหลือน้ำที่ระบาย  
ได้อีกเพียง 30 วันเท่านั้น ขณะที่ผู้ประกอบการ  
เรือ-แพ รับนักท่องเที่ยวไปชมทัศนียภาพเหนือ  
เขื่อนภูมิพลมาเรือ-แพตามฤกษ์วันมีเพียงระดับ  
น้ำแห้งเกินกว่าที่จะชักลากไปเหนือเขื่อนได้

### ★ ชาวชัยนาทเลี้ยงขายนานาใช้หนี้

นายเชียร โพลีโต ชาวนาพื้นที่ หมู่ 2 ต.  
บ้านเขื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า หลังจาก  
ปลูกข้าวไปได้ระยะหนึ่งน้ำในคลองมะขามเฒ่า-  
อุ้มทอง เริ่มแห้งขอด ส่งผลให้ต้นข้าวที่กำลังตั้งท้อง  
ได้รับน้ำไม่เพียงพอเริ่มยืนต้นตาย ก่อนหน้านี้นั้น  
มีหนี้สะสมจากการทำนาครั้งที่แล้วหลายแสนบาท  
หากวงคนี้ต้นข้าวยืนต้นตายทำให้ขาดทุนอีกรอบ  
คงต้องขายนานาใช้หนี้อย่างแน่นอนอยากเรียกร้องให้  
รัฐบาลเยียวยาช่วยเหลือชาวนาจนสมควร เพื่อจะ  
นำเงินไปใช้หนี้

### ★ โจรซ้ำเติมจกอุปรณ์สูบน้ำ

นายวิเชียร เฉลิมศรี อายุ 33 ปี ชาวนา  
พื้นที่ หมู่ 3 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง เปิดเผยว่า  
ตนเคยทำนา 28 ไร่ หลังภัยแล้งกรมชลประทาน  
ช่วยเหลือจ่ายน้ำ ลดการทำนาเหลือ 8 ไร่ ลงทุนดูแล  
บ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในการสูบน้ำราคา  
18,000 บาท เพื่อนำน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าว แต่  
เมื่อไม่นานมานี้ถูกคนร้ายขโมยอุปกรณ์สูบน้ำบ่อ  
บาดาลไปทำให้เสียเงินซ่อมติดตั้งใหม่ราคา 5,000 บาท

ต่อมาหาวิธีป้องกันโดยนั่งเฝ้าขณะสูบน้ำและถอด  
หัวปั๊มออกเมื่อใช้งานเสร็จ ยากวิงวนมีจางชีพ  
อย่าทำร้ายชาวนาทุกวันนี้ชาวนาลำบากเสี่ยงต่อการ  
ขาดทุนอยู่แล้ว

### ★ ปิดเฒ่ามาตัวตายหนีภัยแล้ง

ด.ต.พิทักษ์ ต้อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง อ.  
เมืองนครพนม กล่าวถึงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว  
นายจันทนา นรินทร์ อายุ 71 ปี ใช้ปืนยิงตัวตายภายใน  
กระท่อมนาใกล้หมู่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านผึ้ง เมื่อวันที่ 1  
ก.ค. ที่ผ่านมาเนื่องจากเครียดปัญหาภัยแล้งว่า จาก  
การตรวจสอบจากญาติผู้ตายพบว่าผู้ตายไม่ได้เครียด  
จากภัยแล้งและไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน ส่วนสาเหตุ  
มาจาก โรคซึมเศร้า เนื่องจากผู้ตายคิดถึงภรรยาที่  
เสียชีวิตไปเมื่อ 2 ปีก่อนทำให้คิดสั้น ขณะที่นาย  
อดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม ทำหนังสือ  
ชี้แจงระบุว่า นายจันทนาไม่ได้ยิงตัวตายเพราะเครียด  
ภัยแล้ง ทั้งนี้ จ.นครพนม ร่วมกับส่วนราชการ จัดทำ  
โครงการต่างๆ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดย  
ไม่มีปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำอุปโภค บริโภค  
ที่ผ่านมามีการตรวจสอบช่วยเหลือราษฎรอย่างต่อเนื่อง

## ภัยแล้งลามจุด‘ประกันนาข้าว’ ของรัฐขยายคลุมอ้อย-ข้าวโพด

ส.วิทยาศาสตร์วันวิกฤติ ภัยแล้งจุดยอดขยายประกัน ข้าวนาปีสะตูด! นาข้าวจำนวนมากชะลอเพาะปลูกวันเสียหายยับ แต่ยังมีใจหากสถานการณ์คลี่คลาย ฝนตกตามฤดูกาลถึงเป้า 1.5 ล้านไร่แน่ ไร่ช่วยขยายล่าสุดทะเล

4 แสนไร่แล้ว ชี้พุ่งเร็วกว่าทุกปีจากหลายปัจจัยทั้งเริ่มโครงการเร็ว ธ.ก.ส.ลุยเต็มที่แกมจัดงบประมาณปี 63 ก่อนโต เล็งชงรัฐขยายคลุมอ้อย มัน ข้าวโพด ฟาก “วิริยะ” ย้ำแม้ปีนี้สินไหมส่อเคาพุ่งเหตุภัยแล้ง | **หน้า 10 ▶**

### ภัยแล้ง

แต่มีประกันสำรองรับอยู่แล้ว เผย 7 บริษัทประกันผืนกำลังเก็บความเสี่ยงไว้ในประเทศเพิ่มเท่าตัว

วิกฤติภัยแล้งในหลายพื้นที่ ส่อเคาส่งผลกระทบต่อโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558/2559 ที่เริ่มโครงการไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยนายอาณนท วัจกุล นายกลสมาคมประกันวิทยาศาสตร์ไทย เปิดเผย “สยามธุรกิจ” ว่า วิกฤติภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นอาจทำให้ยอดขยายประกันภัยข้าวนาปีไม่วิ่งเท่าที่ควรเพราะนาข้าวจำนวนมากที่คาดว่าจะซื้อประกันภัยแต่กลับไม่ได้ซื้อเพราะต้องชะลอการเพาะปลูกออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเสียหายจากภัยแล้งมีจำนวนมากกว่านาข้าวที่ซื้อประกันภัยไปก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยอดขยายประกันภัยข้าวนาปีทะลุ 4 แสนกว่าไร่แล้วหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถือว่ามากกว่าทุกปีเนื่องจากเริ่มเปิดขายเร็วขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นฤดูกาลเริ่มเพาะปลูกเทียบกับปีก่อนๆ กว่าจะเริ่มขายได้ลากยาวไปถึงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ทำหน้าที่ขายก็ทุ่มเทเต็มที่เพราะคนได้ประโยชน์คือนาข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติจะได้เงินช่วยเหลือจากประกันเพิ่มเติม นอกเหนือที่ได้จากรัฐบาลอยู่แล้ว

“ปีนี้เราหวังมากเพราะเป็นปีแรกที่เรากำลังเปิดประกันภัยข้าวนาปีโครงการเต็มที่ การปฏิบัติงานตรงไหนมีปัญหาเราลงไปแก้ไขหมด ขณะที่ทีมงานทั้งธ.ก.ส. คปภ. และเราเองก็ลงพื้นที่โดยตรงเพื่อให้ความรู้เกษตรกร ซึ่งจริงๆ ถ้าฝนตกตามฤดูกาลเชื่อว่ายอดขยายประกันข้าวนาปีน่าจะทะลุเป้าหมาย 1.5 ล้านไร่ เบียดประกัน 476 ล้านบาทตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้หรืออาจจะเกินด้วยซ้ำ ซึ่งเป้าหมาย 1.5 ล้านไร่ก็แค่ 2% ของพื้นที่เพาะปลูกนาข้าวทั้งประเทศที่มีอยู่ 60 ล้านไร่ เชื่อว่าปีหน้าคงจะถึง 3 ล้านไร่ และ 5 ล้านไร่ในปี 2560 ได้ ขณะที่ภัยแล้งจะทำให้สินไหมเพิ่มขึ้นหรือไม่เราไม่กังวลขอแค่ให้เกษตรกรทำประกันให้มากที่สุดเพราะยิ่งมากความเสี่ยงยิ่งกระจายและเราแบ่งโซนที่รับประกันตามความเสี่ยงอยู่แล้ว”

นายกลสมาคมฯ กล่าวอีกว่ามีเป้าหมายที่จะขยายโครงการประกันภัยข้าวนาปีไปยังพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ อาทิ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีความเสี่ยงภัยเหมือนกับข้าวนาปี ทั้งนี้ เพื่อลดภาระของรัฐบาลโดยรัฐบาลเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือมาเป็นการช่วยจ่ายเบี้ยประกันให้ส่วนหนึ่งเหมือนข้าวนาปีซึ่งจะนำเสนอรัฐบาลต่อไป

สำหรับโครงการประกันภัย  
ข้าวนาปีให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกร  
หากนาข้าวเสียหายจากภัย  
ธรรมชาติ 6 ภัย ได้แก่ น้ำท่วม  
ภัยแล้ง ลมพายุ ภัยอากาศหนาว  
ลูกเห็บและไฟไหม้ บริษัทประกันจะ  
จ่ายชดเชยไร่ละ 1,111 บาท หาก  
เสียหายจากศัตรูพืชและโรคระบาด  
จ่ายชดเชยไร่ละ 555 บาท โดย  
แบ่งพื้นที่การรับประกันภัยออกเป็น  
5 พื้นที่ตามระดับความเสี่ยงซึ่งจะ  
มีอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เท่ากันตั้งแต่  
ไร่ละ 124.12-483.64 บาท เกษตรกร  
จ่ายเบี้ยตั้งแต่ 60-100 บาท/ไร่  
ส่วนที่เหลือรัฐบาลอุดหนุนให้หาก  
เป็นลูกค้าอ.ก.ส.จะได้รับการอุดหนุน  
ค่าเบี้ยเพิ่มอีก 10 บาทต่อไร่โดยมี  
บริษัทประกันรับอยู่ 7 บริษัทได้

กรุงเทพประกันภัย, เจ้าพระยา  
ประกันภัย, ทิพย์ประกันภัย, ทูน  
ประกันภัย, นวกิจประกันภัย,  
ประกันภัยไทยวิวัฒน์และวิริยะ  
ประกันภัย

ด้านนายอานนท์ โอภาสพิมล  
ธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.  
วิริยะประกันภัย กล่าวว่า ภาวะภัย  
แล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่น่าจะ  
กระตุ้นเกษตรกรสนใจทำประกันภัย  
ข้าวนาปีมากขึ้นเพราะเห็นถึงความ  
เสี่ยงที่มีมากขึ้นซึ่งจะทำให้ยอดการ  
ทำประกันภัยข้าวนาปีถึงเป้าหมาย  
1.5 ล้านไร่ได้ และแม้ว่าภัยแล้งอาจ  
จะทำอัตราสินไหมทดแทน (Loss  
Ratio) สูงกว่าทุกปีแต่ได้มีการซื้อ  
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัย  
ต่อ (รีอินซัวร์) ในต่างประเทศ  
ไว้แล้วทำให้ความเสี่ยงลดลง

“ปีนี้ทั้ง 7 บริษัทตกลงรวม  
กันที่จะรับประกันความเสี่ยงไว้ใน  
ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 10% อีก 90%  
ส่งให้กับบริษัทประกันภัยต่อในต่าง  
ประเทศ เทียบกับปีก่อนเรารับประกัน  
ความเสี่ยงไว้เองแค่ 5% เพราะจำนวน  
บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ  
เพิ่มขึ้นจึงแชร์ความเสี่ยงทำได้มาก  
ขึ้น อีกทั้งหากภัยความเสี่ยงไว้ใน  
ประเทศน้อยเกินไปจะไม่มีการลงทุน  
เกิดขึ้นรวมไปถึงการพึ่งพาต่าง  
ประเทศมากเกินไปเกิดความเสี่ยง  
ในเรื่องของความไม่แน่นอน ซึ่ง  
10% เป็นระดับที่เหมาะสม”

ด้านนางจริยา สุทธิไชยา รอง  
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ  
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์  
ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจ  
การเกษตรได้วิเคราะห์ถึงโครงการ  
ประกันภัยข้าวนาปีในปีนี้อ่า เกษตรกร  
ไม่ให้การตอบรับเท่าที่ควรเพราะ  
มองว่าการจ่ายค่าเบี้ยขั้นต่ำ 60  
บาทต่อไร่ เป็นการเพิ่มภาระให้กับ  
ครัวเรือนอีกทั้งเมื่อเกิดภัยธรรม-  
ชาติส่วนมากรัฐบาลจะเข้ามาช่วย  
เหลืออยู่แล้ว ดังนั้น รัฐบาลอาจจะ  
ต้องทบทวนวงเงินช่วยเหลือเพื่อ  
จูงใจให้โครงการนี้ขับเคลื่อนได้

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยผู้อำนวยการ  
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าว  
ว่า รัฐบาลควรที่จะประชาสัมพันธ์  
มากขึ้น และควรมีข้อกำหนดให้  
เกษตรกรที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน  
ต้องเข้าทำประกันจะทำให้โครงการ  
ขับเคลื่อนได้ รวมไปถึงควรขยาย  
โครงการไปยังพืชอื่น เช่น ข้าว  
โพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังให้  
สามารถเอาประกันจากความเสี่ยง  
โรคแมลงได้

**ประมงพื้นบ้าน  
หนุนกม.คุมเรือ**  
เครือข่ายประมงพื้นบ้าน  
ออกโรงหนุนมาตรการจับเรือ  
ผิดกฎหมาย □ อ่านต่อหน้า 15

● ประมง □ ต่อจากหน้า 1

แถลงการณ์ชี้ประมงทำลายล้างจะต้องหมดไปจากประเทศไทย สินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น สนับสนุนรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายควบคุมเรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งเรืออวนลาก อวนรุน เรือปั่นไฟจับลูกปลา ทั้งประกาศเปิดโครงการปั่นน้ำใจจากชาวประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคในภาวะสัตว์น้ำขาดตลาด นำสินค้าทะเลขายในราคาเป็นธรรม อธิบดีกรมประมงเผยด้วยเรือที่ผิดกฎหมายเป็นเรืออวนลาก อวนรุน และเรือปั่นไฟล้อมปลากะตัก ในส่วนของสงขลา มีเรืออวนลากที่มีอาชญาบัตรถูกต้อง 226 ลำ ที่เหลือสวมทะเบียนปลอม ด้านนายกสมาคมประมงสงขลาเผยเหลือเรือแค่ 100 ลำออกทะเล อีก 900 ผิดกฎหมายต้องจอดเทียบท่า

วันที่ 4 ก.ค. ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์วันแรกของการหยุดเดินเรือประมงใน จ.สงขลา จากมาตรการควบคุมและจับกุมเรือประมงผิดกฎหมายของรัฐบาลซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา มีเรือประมงที่ผิดกฎหมายประมาณ 900 ลำ หยุดออกเรือ ส่วนเรือประมงที่มีหลักฐานถูกต้องยังคงออกทำประมงตามปกติ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประมงใน จ.สงขลา ที่ยังคงเปิดทำการโดยที่ท่าเทียบเรือประมงใหม่ยังคงมีเรือประมงที่ถูกกฎหมาย เช่น เรืออวนดำ กลับเข้าฝั่งนำสินค้าสัตว์น้ำมาส่งแพปลา รวมทั้งลงน้ำแข็งเตรียมออกเรือต่อไปตามปกติ แต่บรรยากาศไม่สู้ดีนักเหมือนที่ผ่านมา เนื่องจากแพปลาบางส่วนปิดกิจการเพราะเรือออกไปที่ประมงมีแค่ราว 100 ลำเท่านั้น

นายประพร เอกสุร นายกสมาคมประมง จ.สงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเรือประมงผิดกฎหมายใน จ.สงขลา ที่จำเป็นต้องจอดเทียบท่า 800-900 ลำ หรือกว่าร้อยละ 90 ของเรือประมงพาณิชย์ในจ.สงขลา ไม่สามารถออกทำการประมงได้ ส่วนเรือที่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 100 ลำ หรือ ร้อยละ 10 ยังคงออกทำการประมงได้ตามปกติ การที่เรือประมงส่วนใหญ่หยุดออกเรือส่งผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ ทั้งแรงงานที่ว่างงาน กิจการแพปลา โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ชาวประมงยังคงรอความหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยเฉพาะการผ่อนปรนเรือประมงผิดกฎหมาย แต่หากรัฐบาลยังคงยืนกรานจะจับกุมก็จำเป็นต้องหยุดเดินเรือไม่มีกำหนดต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันที่ 4 ก.ค. ซึ่งเป็นวันแรกของการนัดหยุดออกเรือ มีเรือประมงพาณิชย์ใน จ.สงขลา ทอยกลับเข้าฝั่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรืออวนลากที่มีอาชญาบัตรเรือผิดประเภท ก่อนที่จะนำเรือเข้าเทียบท่าหยุดยาวไม่มีกำหนด พร้อมกับกิจการที่ต่อเนื่องกับประมง ทั้งท่าเทียบเรือ แพปลา และโรงมน้ำแข็ง ความดีของสมาคมประมง จ.สงขลา และชาวประมงพาณิชย์ใน จ.สงขลา หลังจากเจ้าหน้าที่คุมเข้มเรือประมงผิดกฎหมาย โดยไม่มีการผ่อนปรน ทำให้เรือประมงใน จ.สงขลา ซึ่งส่วนใหญ่มีระเบียบไม่สามารถนำเรือออกทำการประมงได้ เพราะจะถูกจับกุม

รายงานข่าวระบุว่า ในจ.สงขลา ยังคงมีเรือประมงพาณิชย์อีกบางส่วนที่มีใบอนุญาตถูกต้องและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ศูนย์ควบคุมการเข้าออกเรือประมงสงขลากำหนด ซึ่งก็ได้ทยอยนำเรือออกทำการประมงต่อไป รวมถึงเรือประมงพื้นบ้านชายฝั่งที่ยังทำการประมงได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามปริมาณสินค้าอาหารทะเล ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น

เพราะเรือประมง จ.สงขลา และอีกหลายจังหวัดหยุดออกทะเลพร้อมกันทั้งหมด

วันเดียวกัน นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่ จ.สงขลา โดยเข้าติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงสงขลา ซึ่งยังคงมีเรือประมงที่ถูกกฎหมายมาแจ้งเข้าออกตามปกติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด โดยมีเรือประมงแจ้ง เข้า 6 ลำ และแจ้งออก 12 ลำ จากนั้นได้ส่งเรือตรวจการของกรมประมงเพื่อตรวจสอบเรือประมงที่จอดลอยลำอยู่ตามท่าเทียบเรือต่างๆ คั้งแต่ท่าเทียบเรือประมงใหม่ไปจนถึงปากร่องน้ำ ทะเลสาบสงขลา

นายจุมพลกล่าวว่า ต้องการลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งพบว่ายังมีเรือเข้าและออกตามปกติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนเรือที่จอดเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นเรือไคหมักและเรืออวนล้อม เป็นการเข้าจอดตามปกติในช่วงเดือนหงายซึ่งเรือเหล่านี้จะไม่ออกทะเล ไม่ใช่เป็นเรือที่ผิดกฎหมายทั้งหมด และเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติเรือกลุ่มนี้ก็จะออกทำการประมง เพราะเป็นเรือถูกต้อง ถึงตอนนั้นจะทราบจำนวนเรือผิดกฎหมายหรือเรือที่ผิดระเบียบที่ต้องจอดจริงๆ ไม่สามารถออกทำการประมงได้ เพราะจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุม อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า- เรือที่ผิดกฎหมายเป็นเรืออวนลาก อวนรุนและเรือปั่นไฟล้อมปลากะตัก เนื่องจากมีระเบียบควบคุมจำนวนเรือที่ระบุไว้ ผู้ที่จะขอไป

อนุญาตทำการประมงอวนลาก อวนรุน และเรือล้อมปลากระตัก จะต้องเป็นผู้ที่มี รายชื่ออยู่ในทะเบียนเท่านั้น โดยในส่วนของ จ.สงขลา มีเรืออวนลากที่มีอาชญาบัตรถูกต้อง 226 ลำ ที่เหลือเป็นการสวม ทะเบียนปลอม

วันเดียวกัน นายสมะแอ เขมะมุดอ นายก สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ด่วนเรื่อง การประมงทำลายล้างจะต้องหมดไปจาก ประเทศไทย สินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น ขอสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ บังคับใช้กฎหมายควบคุมเรือประมงผิด กฎหมาย ทั้งเรืออวนลาก อวนรุน และเรือ ปืนไฟจับลูกปลา ทั้งนี้มีการผ่อนปรนมากกว่า 30 ปี และส่วนใหญ่เป็นการทำประมงแบบ ธุรกิจของกลุ่มนักลงทุน โดยใช้เครื่องมือ ประมงที่ทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำ ทั้งยัง ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขต 3,000 เมตร หรือ 3 กิโลเมตรจากชายฝั่ง ซึ่งเป็นเขต อนุรักษ์ และเป็นพื้นที่ทำการประมง ของชาว ประมงพื้นบ้าน หลายครั้งเกิดการกระทบ กระทั่งกันจนถึงขั้นทำร้ายชาวประมงพื้นบ้าน และไล่ออกจากกลางทะเล

นายสมะแอกล่าวอีกว่า ในความเป็นจริง การทำประมงในทะเลไทย ชาวประมงพื้น บ้านซึ่งเป็นคนในชุมชนท้องถิ่นร้อยละ 85 ของชาวประมงทั้งหมด แต่จับปลาในทะเล รวมกันได้ร้อยละ 23 เท่านั้น และทั้งหมด ส่งขายให้กับประชาชนผู้บริโภค ส่วนปลา ร้อยละ 77 จับโดยนายทุนพาณิชย์ที่ใช้ เครื่องมือขนาดใหญ่ และทำแบบผิดกฎหมาย เชื่อว่าหากยกเลิกการทำประมงเหล่านี้ได้ ประเทศไทยจะสามารถแก้ปัญหาการส่งออก สินค้าสัตว์น้ำไปสหภาพยุโรปได้

“หลังจากวันที่ 4 ก.ค. เรือประมงสงขลา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงประกาศ หยุดยาว และอาจทำให้สินค้าทะเลขาดแคลน ราคาสูงขึ้น สมาคมจะเปิดโครงการ ‘ป็นน้ำใจ จากชาวประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคในภาวะ สัตว์น้ำขาดตลาด’ เพื่อให้ประชาชนซื้อสัตว์ น้ำในราคาที่ เป็นธรรม โดยประสานกับเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน” นายสมะแอกล่าว

ที่ จ.กระบี่ นายแสน ศรีงาม ผอ.กอง บริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง พร้อมด้วยนายเจริญชัย ศรีสุวรรณ หัวหน้า ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอันดามันกระบี่ นำเจ้าหน้าที่ออกคุมตรวจเรือประมงที่ออกจับ ปลาบริเวณอ่าวกระบี่ และบริเวณเกาะที่พิ ด.อ่าวนาง อ.เมือง เพื่อป้องกันเรือที่กระทำผิด กฎหมายลักลอบออกทำการประมงในน่านน้ำ กระบี่ในช่วงกลางคืน หลังจากที่รัฐบาล ประกาศใช้มาตรการคุมเข้มเรือประมงผิด

กฎหมาย ซึ่งจากการตรวจสอบ พบเรือประมงพาณิชย์ที่ออกทำการประมง มีใบอนุญาตถูกต้องทุกลำ และปฏิบัติตามขั้นตอนของศูนย์ ควบคุมการเข้าออกเรือประมง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจปริมาณสัตว์น้ำที่เรือประมง พาณิชย์จับได้ พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น

นายแสนกล่าวว่า หลังจากใช้มาตรการทาง กฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เรือประมงที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบไม่สามารถออกทำการ ประมงได้ ซึ่งขณะนี้พบว่าเรือประมงพาณิชย์ จาก 22 จังหวัด จำนวนกว่า 3,000 ลำ ต้องจอด เพราะ ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ขณะ เดียวกันภายหลังการปิดอ่าวกระบี่-พังงาในฤดู ปลาในช่วง 3 เดือน ทำให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้อาจจะทำให้เรือประมงจาก ต่างถิ่นที่ผิดกฎหมายเข้ามาลักลอบทำประมงใน เขตกระบี่ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวด ในการออกลาดตระเวนตลอดแนวชายฝั่ง ป้องกันการลักลอบการทำประมงที่ผิด กฎหมาย

ผอ.กองบริหารจัดการด้านการประมง กล่าวด้วยว่า สำหรับอาชญาบัตร เรือประมง พาณิชย์โดยทั่วไปขออาชญาบัตรได้ในทุก เครื่องมือ ยกเว้นเครื่องมือ 4 ชนิด ที่กรม ประมงควบคุม คือ อวนรุน อวนลาก อวน ล้อมจับปลากระตัก และเรือครอบปลากระตัก ซึ่งก็ได้ให้โอกาสผู้ประกอบการหรือเจ้าของ เรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยผ่านทาง ศูนย์การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ซึ่งมีอยู่ ทั้งหมด 28 ศูนย์ทั่วประเทศ

ที่ นครราชสีมา นายญาโณทัย ลิขิตวัฒน์ วัฒนธรรม ผู้จัดการฝ่ายขายร้านทะเล แม่งสอง แหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสด และ แปรรูปรายใหญ่ ตั้งอยู่ถนนสุรนารี เขต เทศบาลนครนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ถึง ผลกระทบเรือประมงในทะเลอ่าวไทยหยุด ออกเรือหาปลาว่า การค้าขณะนี้เป็นการนำ สินค้าสดออกถึงคณะแข่งซึ่งยังมีคุณภาพ มาขาย ซึ่งจะขายได้อีกประมาณ 1 สัปดาห์ และยังคงราคาปกติ คือ ปลาสาสี ก.ก.ละ 250 บาท ปลาเก๋า ก.ก.ละ 180 บาท ปลากระพง ขนาด 5 ชีด 75 บาท ปลากระบอก ก.ก.ละ 130 บาท ปลาจะละเม็ด ก.ก.ละ 325 บาท หมึกกล้วย ก.ก.ละ 190 บาท และกุ้งขาว ก.ก.ละ 330 บาท ส่วนสินค้าทะเลสดทุกชนิด ที่มีแหล่งจากตลาดปลา จ.สมุทร สงคราม ตลาดสดมหาชัย และตลาดทะเลไทย

จ.สมุทรสาคร ถูกคส่งชั่วคราว ทางร้าน ไม่สามารถซื้อสินค้าให้กับเครือข่ายร้านอาหารทะเลในพื้นที่ได้ตามความต้องการ

นายญาโณทัยกล่าวด้วยว่า สำหรับอาหาร ทะเลสดที่ยังวางอยู่ตามท้องตลาดและร้าน อาหารทั่วไป มาจากแหล่งสินค้าของประเทศ เพื่อนบ้านคือพม่า มีราคาต้นทุนถูกกว่าร้อยละ 30 จึงเข้ามาตีตลาด แต่คุณภาพและความสด ลดลง แต่ทางร้านก็ไม่ได้ด้วยโอกาสนำเข้า มาวางจำหน่าย เพราะต้องรักษามาตรฐานลูกค้าระดับ กลางจนถึงระดับบน ที่คำนึงบริโภคสินค้า ที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อจำหน่ายสินค้า ในสดออกหมดก็ต้องหยุดไปก่อนจนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย

# ประมงใต้ฮอนริฐ ขอผ่อนผัน เรือฝึกก.ม.

## เรือเล็กจี้จับเตี๋ยก ยื่นซีฟู้ดไม่ขาดตลาด

ประมงปัตตานี-ชุมพรร้องรัฐผ่อนผันเรือฝึก ก.ม.-ขอมีส่วนร่วมออกก.ม. ด้านประมงพื้นบ้านจัดผู้จัดการเตี๋ยก เชื้อเรือเล็กหาปลาพอเลี้ยงคนไทย พลน.ตรวจอาหารทะเลแพงขึ้นเล็กน้อย **อ่านต่อหน้า ๑**

### ประมงใต้

ผลจากการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดในการตรวจจับเรือประมงผิดกฎหมายตามมาตรการป้องกันฮันนีมอร์ ขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ที่สหภาพยุโรป (อียู) มีค่าเดือนให้ไทยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล ทำให้เรือประมงที่ไม่ได้รับการต่ออาชญาบัตร รวมทั้งเรือที่มีใบอนุญาตทำประมงไม่ครบถ้วน ต้องจอดเทียบท่าและ

ลอยลำอยู่ชายฝั่งต่อไปอย่างไม่มีกำหนด เพราะไม่สามารถนำเรือออกหาปลาได้ แต่ผู้ประกอบการก็ยังพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนปรนไปก่อน เพื่อไม่ให้ประเทศตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารทะเล ขณะที่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและกลุ่มอนุรักษ์ทะเลกลับเห็นว่า การจัดระเบียบการทำประมงครั้งนี้จะทำให้อุตสาหกรรมประมงไทยมีความยั่งยืนในอนาคต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม นายพิศาล ตันติวิริยะ นายกสมาคมประมงปากน้ำชุมพร นายพิจิตร แซ่ลี นายกสมาคมประมงร่วมใจชุมพร และนายไตรฤกษ์ มือสันทัด นายกสมาคมประมงปากตะโก พร้อมเจ้าของเรือประมง ผู้ประกอบการแปปลา และแรงงานประมงกว่า 200 คน นำเรือประมง 50 ลำ ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนต่ออาชญาบัตรทำการประมง มาจอดหน้าร่องน้ำปากน้ำชุมพร และยื่นหนังสือเรียกร้องความเห็นใจไปยังรัฐบาล

นายไตรฤกษ์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการชาวประมงวิงวอนขอความเห็นใจจากรัฐบาลให้ช่วยผ่อนปรนออกอาชญาบัตรให้แก่ชาวประมงที่ถูกกล่าวหาว่าใช้อุปกรณ์ทำประมงผิดกฎหมายให้สามารถออกทำการประมง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวประมงไประยะหนึ่งก่อน

"พวกเราขอรับว่าใช้เครื่องมือทำประมงผิดประเภท แต่พวกเราทำกันมานานหลายปี อุปกรณ์ทำประมงแต่ละลำราคาสูงตั้งแต่ 1-4 ล้านบาท พวกเรากำลังคอกอยู่ในที่นั่งลำบาก ธุรกิจคือเมือง เช่น แปปลากระดักที่ใช้ทำน้ำปลา ปลาแห้งส่งขายต่างประเทศ ไม่มีปลาทำ แรงงานทั้งคนไทย และต่างดาวที่จดทะเบียนถูกต้องเริ่มต้งงาน จึงขอความเห็นใจรัฐบาล ให้เรือที่ไม่มีอาชญาบัตร เครื่องมือประมงผิดประเภท สามารถออกไปทำประมงได้ก่อน" นายไตรฤกษ์ กล่าว

ส่วนที่ จ.ปัตตานี นายสุรรัตน์ วัชสานนท์ แกนนำกลุ่มเรือประมงและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ จ.ปัตตานี ได้นำผู้ประกอบการกว่า 200 คน รวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนผันให้ชาวประมงนำเรือออกหาปลาได้ตามปกติ พร้อมกับยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างดาวในอุตสาหกรรมประมงได้ตลอดเวลา รวมทั้งขอให้ชาวประมงเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบต่างๆ ที่จะนำมาบังคับใช้ในการทำประมงด้วย



ขณะที่อีกด้านหนึ่ง สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย นำโดย นายสมมะแอ เจ๊ะมูดอ นายกสมาคม ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหากรณีเรือประมงใหญ่หยุดทำการประมง ที่สำนักงานสมาคมรักษ์ทะเล หมู่บ้านเคหะครุไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และออกแถลงการณ์ด่วน เรียกร้องรัฐบาลจัดการปัญหาทุรกิประมง

นายสมมะแอ อ่านแถลงการณ์ระบุว่า ชาวประมงพื้นบ้านจากทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขณะที่ประเทศไทยอาจถูกยึดคว่ำบาตรสินค้าประมงมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท จากปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

นายสมมะแอ กล่าวต่อว่า สิ่งซึ่งสังคมไทยต้องทราบคือ การประมงเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นการประมงแบบธุรกิจของ “นักลงทุน” ที่ใช้เครื่องมือทำร้ายทรัพยากรทะเลและชาวประมงอื่นๆ มาโดยตลอด แต่กลับได้รับการผ่อนผันมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย จึงขอเรียกร้องให้ชาวประมงทั้งหลายหันกลับมาทำประมงด้วยเครื่องมือที่รับผิดชอบต่อทรัพยากร รับผิดชอบต่อต่อเพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อให้ทะเลไทยมีมีสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมากขึ้น

“สมาคมขอประกาศเปิดโครงการชั่วคราว เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่ประสบปัญหาสัตว์น้ำขาดแคลนและราคาแพงภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ จากชาวประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ในภาวะสัตว์น้ำขาดตลาด” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสัตว์น้ำที่สะอาดปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม ต่อไป” นายสมมะแอ กล่าว

ด้าน นายบรรจง นะแส สมาคมรักษ์ทะเลไทย กล่าวว่า ข้อกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารทะเลนั้น ความจริงแล้วชาวประมงพื้นบ้านมีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคได้ในระดับหนึ่ง โดยสมาคมได้ประสานกับเครือข่ายทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้บริโภคจากภาวะสัตว์น้ำขาดตลาด โดยให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าสัตว์น้ำตามฤดูกาล ไม่มีสารปนเปื้อนในราคาเป็นธรรม ได้โดยตรงกับสมาคม

“โอกาสที่สัตว์น้ำขาดตลาดเป็นไปได้น้อย แต่ที่เป็นปัญหาเพราะการผูกขาดธุรกิจระหว่างแปปลาและผู้ประกอบการประมงที่อ้างว่าหยุดออกเรือไม่มีสัตว์น้ำ แต่ข้อเท็จจริงผู้ประกอบการได้สต็อกสินค้าโดยแช่แข็งไว้อย่างน้อย 3-4 เดือน แต่นั่นกลับรวมกลุ่มกันไม่ยอมนำปลาออกมาขายทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน เพราะต้องการต่อรองรัฐบาลให้ผ่อนผันสิ่งที่ทำผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่โมกฏต้อง จึงอยากให้รัฐบาลคิดและศึกษาให้ทันส่วที่เหลี่ยมผู้ประกอบการและนายทุนประมงด้วย” นายบรรจง กล่าว

นายปรีชา ศิริแสงอร่าห์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารตลาดทะเลไทย ซึ่งเป็นตลาดค้าส่ง-ปลีกอาหารทะเลรายใหญ่ กล่าวถึงสถานการณ์อาหารทะเลภายหลังกลุ่มผู้ประกอบการประมงหยุดเดินเรือว่า มีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศอย่างแน่นอน ขณะนี้ผู้ประกอบการได้เตรียมแผนไว้ 3 แนวทาง คือ อาหารทะเลที่ยังมีอยู่ในห้องเย็น เป็นสต็อกที่มีเพียงพอต่อการบริโภคนานเป็นเดือน และยังมีอาหารทะเลนำเข้าจากต่างประเทศ และจากการเลี้ยงอีกจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม นายปรีชา ยอมรับว่า ราคาอาหารทะเลช่วงนี้ปรับตัวสูงขึ้น แต่ไม่ควรสูงขึ้นเกิน 10-15% และคาดว่าสถานการณ์น่าจะคลายตัวในเร็ว ๆ นี้ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ โรงงานแปรรูปเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก ที่อาจขาดแคลนวัตถุดิบ

รายงานข่าวว่า ราคาอาหารทะเลที่ปรับสูงขึ้นในขณะนี้ นอกจากเป็นผลกระทบมาจากการหยุดเดินเรือของผู้ประกอบการเดินเรือประมงแล้ว ช่วงนี้ยังเป็นช่วงปิดอ่าวตามฤดูกาล เป็นฤดูวางไข่ ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีผลให้ราคาอาหารทะเลปรับสูงขึ้นเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจและเปรียบเทียบราคาจากช่วงก่อนเหตุการณ์หยุดเดินเรือ พบว่าราคาส่วนใหญ่ปรับขึ้นมาประมาณ 20% เช่น ปลาอินทรีดำ ราคาเพิ่มขึ้นมา 80 บาท เป็นราคา กก.ละ 280 บาท ปลากระพงขาว เพิ่มขึ้นมา 50 บาท เป็น กก.ละ 250 บาท ปลากระพงแดง เพิ่มขึ้นมา 40 บาท เป็น กก.ละ 270 บาท ปลาเก๋าเพิ่มขึ้น 100 บาท เป็น กก.ละ 400 บาท ปลาจะละเม็ดขาว เพิ่มขึ้นมา 100 บาท เป็น กก.ละ 680 บาท ส่วนกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งเป็นกุ้งเลี้ยงราคาทรงตัวอยู่ที่ ขนาด 50 ตัว อยู่ที่ กก.ละ 250 บาท และปลาหมึกก็กลับ กก.ละ 200 บาท

ขณะที่กลุ่มแม่ค้าอาหารทะเลแห่ง กล่าวว่ ขณะนี้เริ่มได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบที่นำมาทำ เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กระปิ และนำปลา ซึ่งเมื่อขาดแคลนวัตถุดิบก็จะส่งผลต่อราคาให้ปรับสูงขึ้นไปด้วย โดยขณะนี้มีสัญญาณว่าวัตถุดิบมีปริมาณน้อยลง

ด้าน นายปัทมญา เต๋ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชัยนาวิหังเย็น จำกัด กล่าวว่า บริษัทสามารถบรรจุสินค้าอาหารทะเลได้เต็มที่ 8,000 ตัน แต่ขณะนี้สินค้าปรับลดลง ปริมาณที่เข้ามาในสต็อกอยู่ที่ 5,000 ตัน ทั้งนี้ ปริมาณที่สินค้าที่ลดลงไม่ได้เป็นผลมาจากการหยุดเดินเรือ แต่มีผลมาจากการปิดอ่าวไทย และถ้าประกาศไม่ให้ไทยเข้าไปจับปลาในประเทศอินโดนีเซียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ปริมาณสินค้าที่สต็อกไว้บริษัทมั่นใจว่าเพียงพอต่อการบริโภคได้ 3-4 เดือน หรือจนกระทั่งปลายปี 2558 อย่างไรก็ตาม จะมีผลกระทบต่อปี 2559 หรือไม่นั้น คงต้องดูสถานการณ์ เพราะไม่สามารถตอบได้

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาอาหารทะเล และปริมาณอาหารทะเลที่ จ.สมุทรสาคร พบว่าราคาสินค้าอาหารทะเลบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นจริงตามปริมาณที่ลดลง และบางส่วนราคาทรงตัว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะไม่เข้าไปแทรกแซง ส่วนความกังวลว่าสินค้าจะขาดแคลนนั้น ขอยืนยันว่า จากการตรวจสอบสต็อกในห้องเย็นอาหารทะเลแช่แข็ง พบว่ายังมีสต็อกเหลือที่เพียงพอต่อการบริโภคต่อเนื่องได้อีก 2-3 เดือน โดยห้องเย็นใน จ.สมุทรสาครนั้นมี 47 แห่ง ปริมาณที่สามารถเก็บรองรับได้ 2.57 แสนตัน ซึ่งปริมาณสต็อกที่มีอยู่ในขณะนี้คิดเป็น 60-70% หรือมีอยู่ประมาณ 1.5-1.6 แสนตัน

ด้าน นางนันท์วิทย์ ศกุนตนาถ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ถึงกรณีผลกระทบจากการปิดอ่าว และงดออกเรือหาปลาของเรือประมงว่า จากสถานการณ์การงดออกเดินเรือขณะนี้ทางผู้ประกอบการระบุว่าไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมมากนัก เนื่องจากไทยใช้วัตถุดิบนำเข้ามากกว่า แต่ในส่วนของอุตสาหกรรมปลาป่น อาจได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะใช้วัตถุดิบจากอ่าวในประเทศมากที่สุด

“การไม่ออกเดินเรือ ตอนนี้อยู่ไม่กระทบต่อการส่งออก แต่ก็ดูว่าจะปิดนานแค่ไหน ซึ่งจากการหารือ ผู้ประกอบการก็สนับสนุนรัฐบาล เพราะเห็นว่าจะช่วยดูแลการประมงไทยทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นผลดีให้ไทยหลุดพ้นจากใบเหลืองอยู่”

นายวรานนท์ ปิติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวว่า ผู้ประกอบการเรือประมงที่หยุดออกเรือยังคงต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวตามปกติ ควบคู่กันที่จ้างยังเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันอยู่ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

รองอธิบดี กสร. กล่าวอีกว่า ขณะนี้ กสร. ส่งการไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในพื้นที่ 22 จังหวัดที่มีการทำกิจการประมงทะเลให้ออกสำรวจว่ามีเรือประมงที่หยุดออกเรือจำนวนเท่าใด รวมทั้งให้สำรวจด้วยว่ามีแรงงานทั้งในส่วนแรงงานเรือประมงและแรงงานในอุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ลังกุ้ง ลังปลา โรงงานอาหารทะเล ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้หาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

# เร่งสนองนโยบายรัฐบาล 10 เดือนปลดหนี้เกษตรกร



• วิษณุ บุญชู จิตนง

## สัมภาษณ์

**ท**ี่สิ้นของเกษตรกร ถือเป็นปัญหาที่หมกหมมเรื้อรังมานาน หลายรัฐบาลพยายามเข้ามาบริหารโดยปรับปรุงโครงสร้างและกฎระเบียบใหม่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลดเปลื้องภาระหนี้ และสามารถลืมตาอ้าปากได้ ทั้งนี้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นของเกษตรกรเป็นวาระแห่งชาติ โดยสั่งการให้นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ ออยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร มีระยะเวลาการทำงาน 10 เดือน ในโอกาสนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้

สัมภาษณ์ "นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์" เลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก) ถึงแนวทางและความคืบหน้าล่าสุดของการสะสางหนี้ของเกษตรกร ซึ่งมีมูลหนี้ทั้งในและนอกระบบรวม 4 แสนล้านบาท

## ตั้งศูนย์ฯสะสางหนี้เกษตรกร

นายวัชรพันธุ์กล่าวว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการจากทุกหน่วยงาน อาศัยอำนาจความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคำสั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2558 จัดตั้งศูนย์ประสานการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล และสังเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินของเกษตรกร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร รัฐบาลให้ระยะเวลา 10 เดือนนับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

"คณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ประกอบด้วย นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการคลัง กรมบังคับคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) และสมาคมธนาคารไทย จะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร มี 4 แนวทาง ได้แก่ 1. หนี้ที่เกิดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโครงการของกรม กอง ต่างๆ ในหน่วยงานล้มเหลว 2 เป็นหนี้ที่เกิดจาก ธ.ก.ส. 3 เป็นหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทุนต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ และ 4 เป็นหนี้ที่เกิดจากกองทุนหลากหลายต่างๆ อาทิ กยศ. หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น"

## 1.6 หนีรายเฮ่ายครบลีน ก.ค.

ทั้งนี้จากฐานทะเบียนเกษตรกรในปี 2554 มีจำนวน 5.8 ล้านครัวเรือน ในจำนวนนี้สัดส่วนประมาณ 50% หรือ 2.6 ล้านครัวเรือน มีมูลหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ รวม 4 แสนล้านบาท และ 60% เป็นหนี้ที่ติดอยู่กับ ธ.ก.ส. ส่วนหนี้ของ กฟก. ที่มาลงทะเบียนไว้ ประมาณ 8 หมื่นล้านบาทโดยแบ่งเป็นหนี้ปกติ ประมาณกว่า 1 แสนราย เป็นหนี้เร่งด่วนที่ตรวจสอบได้ 1.6 หมื่นราย ใช้เงินจัดการหนี้ ประมาณ 3 พันล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยจะจ่ายเงินได้ก็ต่อเมื่อมีคณะกรรมการกองทุน ที่สมบูรณ์ ล่าสุดได้ผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ) จำนวน 20 คนจากทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

นายวัชรพันธุ์กล่าวว่า ระหว่างรอผู้แทนเกษตรกรนั้น ทางสำนักงานได้มีการตรวจเช็ครายชื่อ คุณสมบัติ หากเกษตรกรรายใดเข้าข่ายมูลหนี้เร่งด่วน คือ 1. จะต้องเป็นสมาชิก กฟก. 2. หนี้ถูกฟ้อง 3. บังคับคดี และ 4. ฟ้องล้มละลาย สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ทันที คาดในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ เงินที่ได้รับอนุมัติแล้วกว่า 3 พันล้านบาท จะถึงมือชาวบ้านทุกบาท ระหว่างนี้ให้ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาดูแลความ

โปร่งใสด้วย โดยทางกระทรวงเกษตรฯ จะประกาศธรรมาภิบาล เพื่อจัดการหนี้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

## แก้หนี้ของขวัญรัฐบาล

"นับว่าเป็นผลงานแรกของศูนย์การแก้ไขจัดการหนี้อย่างเป็นทางการโดยนายอานวย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะพูดย้ำเสมอว่ามีเวลาแค่ 10 เดือน จะมอบของขวัญให้แก่รัฐบาลชุดใหม่ ที่จัดการหนี้ได้สำเร็จ ทางคณะกรรมการจะเข้าไปแก้ที่ละเรื่อง ส่วนตัวมองตรงนี้เป็น การแก้ปัญหาก็ปลายเหตุมากกว่า เพราะหากต้นทางยังคงมีปัญหาเดิมๆ จะมีหนี้ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมาอีกในอนาคต"

ทั้งนี้เนื่องจากรายได้ของเกษตรกรเฉลี่ย 1.8-2 แสนบาทต่อปี แต่ต้องใช้เพียงแค่ ประมาณ 1-2 หมื่นบาทเท่านั้น จะลงทุนในเรื่องปัจจัยการผลิตเป็นหลัก ดังนั้นมองว่าการดันภาคการเกษตรไทยให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ช่วยลดต้นทุน และดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาจัดการเรื่องการตลาด โดยผ่านโครงการนวมเกษตรกร คือนักคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทเกษตรกร โดยดึงพันธมิตรเอกชน มาร่วมให้การสนับสนุน โดยโครงการนี้จะสอนให้ตีดวงจรเคมี หันมาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จะเป็นกิจกรรม

ที่ทำทุกภูมิภาค ซึ่งปีแรก (ปี 2558) ตั้งเป้าไว้ 1-2 พันราย แล้วจะส่งพนักงาน กฟก. ในพื้นที่ลงติดตาม และประเมินผลอย่างใกล้ชิด

## ต้องออกก.ม.พิเศษแก้หนี้สหกรณ์

ที่ผ่านมา มีเกษตรกรที่เป็นหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ได้ร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดต่างๆ ว่าถูกสหกรณ์ฟ้องจะยึดทรัพย์ มีบางจังหวัดทางศูนย์ไปขอผ่อนผัน ไม่สามารถกระทำ ได้ อ้างว่าหากปฏิบัติตามสหกรณ์จะขาดทุน โดยอาศัยช่องว่างกฎหมายหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังกล่าว อาทิ สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ไม่ยอมรับเงินในข้อที่ กฟก. ขอชำระหนี้เงินต้นคงค้าง 100% บวกดอกเบี้ย 5% แทนเกษตรกร (ตามมาตรา 8 ส.ค. 49) โดยให้เหตุผลว่าต้นทุนการกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. ต้องเสียดอกเบี้ยมากกว่า 5% เมื่อรวมค่าดำเนินการของสถาบันเกษตรกรอีกประมาณ 3% จะทำให้สหกรณ์ขาดทุน จึงไม่สามารถรับชำระหนี้แทนเกษตรกรจาก กฟก. ได้ และไม่ยอมขายหนี้รวมทั้งไม่ยอมหยุดดำเนินการคดีกับเกษตรกรด้วย ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องออกกฎหมายพิเศษเพื่อแก้หนี้สหกรณ์

"เราถูกมอบภารกิจให้เป็นผู้แก้ปัญหาหนี้ต่างๆ อาทิ หนี้อุทธรณ์ ที่ไม่ใช่ธนาคารปล่อยกู้ให้กับเกษตรกร แล้วบอกว่าเป็นหนี้เกษตรกร อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประเด็นที่สตรงดิงว่าเล่นกล หรือเลือกซื้อหนี้เฉพาะกลุ่มใกล้ชิด เช่นภาคเดียวกัน จังหวัดเดียวกันจะได้รับการพิจารณา ก่อน จะต้องแก้ไขจัดระเบียบใหม่ จะไม่ใช่ดินแดนสนธยาอีกต่อไป จะหันสปอตไลท์ส่องแทน เชื่อมั่นว่าผลดีจะตกแก่ทุกฝ่าย หากทำอย่างตรงไปตรงมา"

# รัฐควัก 1.3 หมื่นล.จ่ายค่าอ้อย

## ราคาน้ำตาลโลกร่วงต่ำกว่าประเมินขั้นต่ำ 80 บาทต่อตัน

กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายบักโกรก ริงหาเงินชดเชยราคาอ้อยขั้นสุดท้าย 1.3 หมื่นล้านบาท ให้กับโรงงานน้ำตาล หลังราคาน้ำตาลโลกร่วง ยันมีเงินใช้หมุนเวียนแค่ 4-5 พันล้านบาท หวังพึ่ง ธ.ก.ส.อีกรอบ จากล่าสุดกู้ช่วยเหลือต้นทุนชาวไร่ 1.69 หมื่นล้านบาท ขณะที่ภัยแล้งรุกหนัก กองทุนอนุมัติ 500 ล้านบาท ให้เกษตรกรนำไปทำระบบชลประทาน และอีก 1.5 พันล้านบาทซื้อรถตัดอ้อย

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้ทางสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ อ้อย โรงงานน้ำตาล และหน่วยงานราชการ ที่จะมากำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายหลัง

จากการปิดฤดูหีบอ้อยเมื่อช่วงเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา มีอ้อยเข้าหีบจำนวน 105.95 ล้านตัน

โดยเบื้องต้นได้มีการประมาณการราคาอ้อยขั้นสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ 820 บาทต่อตัน ที่ค่าความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส หรือเฉลี่ยที่ 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ ซึ่งต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นที่ประกาศไว้ที่ 900 บาทต่อตัน หรือ 18 เซ็นต์ต่อปอนด์

ซึ่งทำให้ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 80 บาทต่อตัน ทำให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จะต้องหาเงินมาจ่ายชดเชยให้กับโรงงานน้ำตาลทราย ที่ได้จ่ายค่าอ้อยให้กับชาวไร่ไปแล้วในส่วนต่างที่เกิดขึ้นประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ทางกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กำลังพิจารณาว่า จะหาเงินมาจ่ายชดเชยให้ได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งคงต้องหารือร่วมกับทุกฝ่ายร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันสถานะกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย แม้จะมีรายได้จากการเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลในประเทศ กิโลกรัมละ 5 บาท ทำให้มีรายได้ประมาณปีละ 1.2 หมื่นล้านบาท แต่ต้องนำไปชำระคืนหนี้ที่กู้จากธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ที่ยังคงอยู่ประมาณ 5-6 พันล้านบาท และหนี้ที่จะกู้มาใหม่อีก 1.6953 หมื่นล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในอัตราต้นละ 160 บาท ซึ่งจะทำให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเหลือเงินหมุนเวียนใช้ไม่มากหรือมีประมาณ 4-5 พันล้านบาทเท่านั้น

ดังนั้นในการพิจารณาคงต้องไปดูว่าจะใช้วิธีการกู้เงินจากธ.ก.ส.มาได้หรือไม่ ซึ่งจะต้องให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ และให้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้

นายวิระศักดิ์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามทางคณะรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่เป็นอยู่ จึงมอบหมายให้กระทรวง

อุตสาหกรรมไปเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างใหม่ ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูหีบอ้อย 2558/2559 ที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะปรับปรุงโครงสร้างออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ จะมีการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะหากปล่อยให้เป็นอย่างอยู่ในสภาพปัจจุบันจะทำให้รัฐบาลต้องเข้ามาแบกรับภาระค่อนข้างมากในการช่วยเหลือชาวไร่อ้อย

โดยเฉพาะฤดูหีบอ้อยที่จะมาถึงนี้ ได้มีการประมาณการเบื้องต้นว่าราคาอ้อยขั้นต้นจะต่ำลงมาที่ 700 บาทต่อตัน เนื่องจากปริมาณอ้อยที่ล้นตลาด และประเทศบราซิลส่งออกน้ำตาลทรายใหญ่ของโลกค่าเงินอ่อนมาก ทำให้ส่งออกได้ในราคาถูก กระทบกับราคาน้ำตาลทรายโลกตกต่ำตามไปด้วย ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 12-13 เซ็นต์ต่อปอนด์ เท่านั้น ซึ่งการจะหาเงินมาจ่ายชดเชยให้กับชาวไร่อ้อยหรือโรงงานน้ำตาลทรายเพื่อให้เท่ากับราคาอ้อยปีนี้จึงทำได้ลำบาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องหารทุกฝ่ายที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้ได้ข้อยุติขึ้นมา

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า สำหรับเงินกู้ ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือต้นทุนของชาวไร่ 160 บาทต่อตัน หรือ 1.6953 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยจำนวน 1.5 แสนราย แล้วเสร็จในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ขณะเดียวกันกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้อนุมัติรอบการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ 2% วงเงิน 500 ล้านบาท ไว้สำหรับช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ประสบภัยแล้ง กู้เงินนำไปใช้ในการสร้างระบบชลประทานใช้ในไร่อ้อยรายละไม่เกิน 5 แสนบาท และอนุมัติวงเงินกู้่อีก 1.5 พันล้านบาท ไว้สำหรับกู้เงินไปซื้อรถตัดอ้อยรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท

ส่วนปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นนั้น คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะกระทบต่อการปลูกอ้อยมากน้อยเพียงใด ซึ่งที่ผ่านมาหากฝนตกตามปกติมีการประเมินว่าอ้อยเข้าหีบฤดู 2558/2559 จะอยู่ที่ 111 ล้านตันต่อปี สูงกว่าฤดูที่ผ่านมา 105.95 ล้านตันต่อปี เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนนาข้าวมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น

# ‘สงขลา’ไม่ปิดอ่าว เรือถูกกม.ลุยออกทะเล

อีกพันลำยังเค็งจอดสนิท  
ประมงแฉ ‘สวมทะเบียน’  
สตูลเขี่ยบถอนสิทธิ์ 287 ลำ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่สมาคมประมง  
จ.สงขลา ประกาศให้ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์  
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องหยุดออกหาปลาโดยสิ้นเชิง  
ภายหลังจากถูกรัฐบาลใช้มาตรการควบคุมและจับกุม  
เรือประมง ➡ ต่อ : ประมง - หน้า 11



▲ **ขอมอวน** : ลูกเรือประมง ที่สะพานปลาบ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง กางผ้าใบกันแดด  
ขอมแซมอวน หลังจากที่เรือไม่สามารถออกหาปลาได้ เพราะคิดระเบียบของทางราชการ  
โดยรวัดใจรัฐบาลว่าจะผ่อนปรนให้มากน้อยแค่ไหน

## ประมง

ที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

### เรือถูกม.สงขลาออกตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ที่ถูกกฎหมายและผ่านการตรวจสอบ รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ เช่น ท่าเทียบเรือ แพลลา และโรงไม้แห้ง ยังคงเปิดทำการตามปกติ ไม่ได้มีการหยุดกิจการตามคำประกาศของสมาคมประมง จ.สงขลา แต่อย่างไรก็ตาม เรือที่สามารถออกทำการได้มีเพียง 100 กว่าลำเท่านั้น แต่อีกประมาณ 1,000 ลำ ที่จอดลอยลำนิ่งสนิท โดยส่วนหนึ่งเป็นเรือที่ผิดกฎหมายไม่สามารถวิ่งได้ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นเรือไคหมึกซึ่งอยู่ในช่วงจะไม่ออกทำการประมง เนื่องจากเป็นช่วงคืนเดือนหงายพอดี

### ประมงยื่นผิดกรม.ห้ามออก

ขณะที่ นายชุมพล สงวนสิน

อธิบดีกรมประมง ได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสงขลา ก็ได้รับการยืนยันว่าเรือประมงที่ถูกกฎหมายยังคงมีการแจ้งเข้า-ออกตามปกติ และปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

นายชุมพลเปิดเผยว่า ที่เห็นว่ามีเรือจอดจำนวนมากนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเรือไคหมึกและอวนล้อม ซึ่งที่ต้องจอดก็เป็นการจอดตามปกติในช่วงเดือนหงายซึ่งเรือเหล่านี้จะไม่ออกทะเล เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติเรือเหล่านี้ก็จะออกทำการประมง เพราะเป็นเรือที่ถูกต้อง ส่วนเรือที่ผิดกฎหมายจริงๆ ยังไงก็ไม่สามารถออกได้ เพราะออกไปก็จะถูกจับกุม

### แฉส่วนใหญ่เป็นเรือสวมทะเบียน

“เรือที่ผิดกฎหมาย คือ เรืออวนลาก อวนรุน และเรือปั่นไฟล้อมปลาตะกั้ง เนื่องจากมีระเบียบการควบคุมจำนวนเรือที่ระบุว่า ผู้ที่จะมาขอใบอนุญาตทำการประมงอวนลาก อวนรุน และเรือล้อมปลาตะกั้ง ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ใน

ทะเบียนเท่านั้นที่จะมาขอได้ โดยในส่วนของ จ.สงขลา มีเรืออวนลากที่มีอาชญาบัตรถูกต้องจำนวน 226 ลำ ส่วนที่เหลือเป็นการสวมทะเบียนปลอม” นายชุมพลกล่าว

### คนเรือชู้ต้องหยุดไม่มีกำหนด

นายประพร เอกอรุณ นายกสมาคมประมง จ.สงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้เรือประมงผิดกฎหมายใน จ.สงขลา ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการดังกล่าว เจ้าของเรือต้องนำเรือจอดเทียบท่าเกือบ 1,000 ลำ หรือกว่าร้อยละ 90 ของเรือประมงพาณิชย์ใน จ.สงขลา ที่ไม่สามารถออกทำการประมงได้ ส่วนเรือที่ถูกกฎหมาย มีประมาณ 100 ลำ หรือร้อยละ 10 ที่ทำการประมงได้ตามปกติ หากเรือประมงส่วนใหญ่หยุด อาจส่งผลกระทบต่อเป็นลูกจ้างทั้งแรงงาน กิจการแพลลา โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ

ทั้งนี้ ชาวประมงยังคงรอความหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการผ่อนปรนเรือประมงผิดกฎหมายตามที่เรียกร้อง แต่ถ้าในส่วน of รัฐบาล ยังคงยืนยันที่จะจับกุมต่อไป อาจต้องหยุดเดินเรือทำการประมงอย่างไม่มีกำหนด

### ท้ายเหมืองคืนร่องขอผ่อนปรน

ด้าน นายบุญชู แผลใหญ่ นายกสมาคมประมงบ้านทับละมุ ค.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เปิดเผยว่า ได้เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม อ.ท้ายเหมือง เพื่อขอให้ผ่อนผันกฎหมายบางข้อ โดยเฉพาะนายท้ายเรือและช่างเครื่องที่ต้องเป็นคนไทยเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันแทบไม่มีคนไทยยอมมาทำงานประมงและออกเรือ โดยคนไทยจะมีเพียงคนเดียวคือได้กั้งเรือ ส่วนนายท้าย ช่างเครื่อง และอื่นๆ จะเป็นคนต่างดาว ซึ่งชาวประมงท้ายเหมืองต้องการขอร้องเพียงเรื่องนี้เท่านั้น เพราะเป็นเรื่องสุจริตที่ต้องใช้เวลานานในการหาคนมาทำงาน ส่วนข้อปฏิบัติอื่นๆ เรายินดียินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบาย

### ‘สตูล’สั่งถอนทะเบียนเรือ287ลำ

ส่วนที่ จ.สตูล นายวินัย หมั่นสุวรรณ ผอ.เจ้าท่าจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ได้สั่งระงับเพิกถอนใบอนุญาตทะเบียนเรือไปแล้ว 287 ลำ เนื่องจากขาดอายุ และไม่

ต่อทะเบียนเรือเป็นเวลา 3 ปี โดยหลังจากนี้เจ้าของเรือจะต้องนำทะเบียนมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ หากมีการนำมาใช้อีก และถูกจับได้ จะถูกดำเนินคดีทันที

### ชาวประมงยื่นไม่หยุดประท้วง

นายอรุณ ชูประสิทธิ์ นายกสมาคมประมงจังหวัดสตูล กล่าวว่า เรือประมงใน จ.สตูล มีทั้งหมด 2,000 ลำ ทั้งเล็กและใหญ่ ซึ่งสมาคมประมงจังหวัดสตูลได้เรียกประชุมตัวแทนผู้ประกอบการแจ้งให้ทราบการเตรียมใบอนุญาตทะเบียนเรือที่หมดอายุ หรือเอกสารเรือที่ไม่ครบ ให้เร่งดำเนินการในช่วงที่ทางรัฐบาลจะดำเนินการเปิดการลงทะเบียนหรือตรวจสอบใหม่ในเร็วๆ นี้ และยืนยันว่า เรือที่ไม่มีเอกสารครบ จะเร่งดำเนินการมาทำเอกสารเพื่อจะได้ไม่ผิดกฎหมาย ส่วนการปิดอ่าวประท้วงหรือหยุดทำธุรกิจชั่วคราวที่จะสร้างความเดือดร้อนนั้น ผู้ประกอบการทุกคนได้ยืนยันแล้วว่า จะไม่เกิดขึ้นใน จ.สตูลแน่นอน

### ประมงระยองดีไม่เปลี่ยนอวน

ด้าน จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

มีเรือประมงหลายร้อยลำกระจายจอดอยู่ที่ปากคลองกันปึก หน้าวัดปากน้ำเทศบาลนครระยอง เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้อวนผิดกฎหมายทำให้มีปัญหาไม่ได้รับใบอนุญาต หรือใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมง และเจ้าของเรือก็ไม่ต้องการลงทุนเพิ่มเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทำให้มีเจ้าของเรือนำเอกสารมายื่นขออนุญาตเพิ่มเติมกันอยู่บางตา โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 4 กรกฎาคม มีเพียง 6 ลำเท่านั้น

### ลูกเรือว่างงาน-ผวาปัญหาตามมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่เรือประมงส่วนใหญ่ต้องจอดนิ่งไม่สามารถออกทำการประมงได้ ทำให้ลูกเรือซึ่งเป็นแรงงานต่างดาวจำนวนมากไม่มีงานทำพากันเดินเที่ยวเตร่อยู่ริมหาด ทำให้กลายเป็นข้อวิตกกังวลของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ว่า หากปัญหายังไม่คลี่คลาย แรงงานเหล่านี้จะไปอยู่ที่ใด และเกิดปัญหาใดตามมาในพื้นที่หรือไม่



## เปิด 12 ข้อเสนอปฏิรูปภาคการเกษตร

๒ ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงถึงลึกไปสู่วิกฤติ..

สำหรับปัญหาภาคการเกษตร ทั้งปัญหาที่ดินทำกิน ภัยแล้ง สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ นั้นรวมไปถึงปัญหาปัจจัยภายนอกที่เศรษฐกิจโลกซบเซาทำให้แรงซื้อหายไปจำนวนมาก จากปมปัญหาที่เกิดขึ้น “ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอนโยบายในการแก้ปัญหาภาคการเกษตรไว้ดังนี้

1. ต้องมีการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เริ่มต้นตั้งแต่ปฏิรูประบบข้อมูลที่ดินเพื่อการเกษตร กำหนดเขตแดนการถือครองที่ดินอย่างเหมาะสม กำหนดเขตการใช้ที่ดินและแผนการใช้ที่ดิน จัดตั้งกองทุนที่ดินเพื่อเกษตรกร รวมทั้งการผลักดันให้มีการเก็บภาษีที่ดินเพื่อกระตุ้นให้น้ำที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการผลิต

2. ไทยต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนต่อไตรลักษณ์ของภาคเกษตรกรรมของไทย อันประกอบด้วย เกษตรดั้งเดิม เกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เกษตรอินทรีย์ทางเลือก ในขณะที่โลกเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงอาหารและพลังงาน

3. ใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตร

4. เพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มสวัสดิการให้ชาวนาและเกษตรกร

5. ทอยลดระดับการแทรกแซงราคาลง โดยนำระบบประกันภัยพืชผลและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ามาแทนที่ ทำให้ “ไทย” เป็นศูนย์กลางของตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรของภูมิภาค

6. พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรฐาน

ความปลอดภัยด้านอาหาร

7. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีภายใต้ WTO, FTA, AEC

8. ส่งเสริมการขยายฐานในรูปแบบ Offshore Farming เกษตรพันธะสัญญาโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV

9. การปฏิรูปภาคเกษตรกรรมและเดินหน้าสู่ยุทธศาสตร์ คราวของโลก รัฐควรลดบทบาทแทรกแซงกลไกตลาดสินค้าเกษตรลง ลดการบิดเบือนกลไกราคา

10. จัดให้มีตลาดสินค้าเกษตรให้มากและหลากหลายและพัฒนาไทยสู่การเป็น “ครัวของโลก” และทำให้ไทยเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยของโลก

11. ทำให้ชาวนาหรือเกษตรกรทั้งหลายเข้าถึงแหล่งทุนได้ดีขึ้นปล่อยสินเชื่อถึงเกษตรกรโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลาง โรงสี หรือบริษัทค้าปัจจัยการผลิตทั้งหลาย บูรณาการการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนี้สินเกษตรกรให้เป็นเอกภาพและเร่งรัดแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร

และ 12. นำนโยบายรับจำนำข้าวกลับมาดำเนินการจนกว่าราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวดีขึ้นระดับหนึ่งและยกเลิกนโยบายแจกเงินให้ชาวนาเนื่องจากเป็นมาตรการค้ำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ล้นเป็ลียงและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรนอกจากบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวนาในระยะสั้นมากๆ เพราะเงิน 1,000 บาทใช้ไม่เกินสามวันก็หมดแล้ว นอกจากนี้การกำหนดมาตรการแบบนี้อยู่บนฐานคิดแบบสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมวัฒนธรรมอุปถัมภ์อันไม่ได้ทำให้ชาวนาเข้มแข็งขึ้นในระยะยาวและยังเป็นการทำให้ประชาธิปไตยฐานรากอ่อนแอลงด้วย



### อีสานแล้งหนักนาข้าวขาดน้ำ

บุรีรัมย์ ๑0 นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 17 ตำบล ที่ได้มีการไถหว่านข้าวและต้นกล้าไปแล้วกว่า 290,000 ไร่ จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า มีนาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงขาดน้ำหล่อเลี้ยงมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตชลประทานที่อาศัยน้ำจากน้ำฝนในการทำนาเป็นหลัก และคาดว่าหากฝนยังไม่ตกลงมาหล่อเลี้ยงภายใน 1 เดือน ต้นข้าวที่หว่านไว้จะทยอยแห้งตายเสียหายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากรายงานพบว่ามีพื้นที่ที่กระทบแล้งหนักใน 3 ตำบล คือ ต.พระครู ต.กลันทา และ ต.ดงเหล็ก ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานพื้นที่นาข้าวที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งมีเพียงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขาดน้ำหล่อเลี้ยงเท่านั้น แต่ฝากเตือนให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ลงมือหว่านข้าวให้รอดูให้ติดตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการขาดน้ำหล่อเลี้ยงเสียหาย และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือราษฎร

# น้ำตาลไทยเชื่อมอินโดฯ สานต่อพันธมิตรอาเซียน

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ยกทีมผู้บริหารพบกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย สานต่อความร่วมมือพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน เชื่อมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจและการค้า ส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคนิควิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลของอาเซียน ให้เข้มแข็งรับการเปิดตลาด AEC ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยเตรียมพร้อม เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต หนุนสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมทั้งระบบ

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า คณะผู้บริหาร 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายพร้อมผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายไทยเตรียมเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียในช่วงปลายเดือนสิงหาคมศกนี้ เพื่อสานต่อความร่วมมือพันธมิตรน้ำตาลอาเซียนระหว่าง

ไทยและอินโดนีเซีย โดยจะเข้าร่วมหารือพูดคุยประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเรื่องการพัฒนาด้านอ้อย น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ

การค้า และการลงทุนระหว่างกัน เพื่อรองรับการเปิดตลาด AEC ในต้นปี 2559

อินโดนีเซียถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายไทย โดยมีการนำเข้าจากไทยสูงถึงปีละ 1.7-1.8 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบเพื่อนำไปรีไฟน์เป็นน้ำตาลทรายขาวสำหรับบริโภคภายในประเทศ และในอนาคตคาดว่า หลังจากที่มีการเปิดตลาดสินค้าน้ำตาลภายใต้ AEC แล้ว การค้า



▲ สิริวุทธิ์ เสียมภักดี

น้ำตาลทรายระหว่างทั้งสองประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้น

"อินโดนีเซียถือเป็นพันธมิตรการค้าที่สำคัญและเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง และโดยที่

อินโดนีเซียยังผลิตน้ำตาลไม่เพียงพอกับการบริโภค จึงจำเป็นต้องนำเข้าประมาณปีละ 3-4 ล้านตัน ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศคู่ค้า เราจึงเห็นโอกาสในการร่วมมือกันทางการค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอินโดนีเซีย และการร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมน้ำตาลในภูมิภาคอาเซียน" นายสิริวุทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอ้อยและ

น้ำตาลทรายไทยยังได้เตรียมพร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับการเปิดตลาด AEC โดยผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทุกแห่งต่างมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต หลังจากที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาลจากประเทศออสเตรเลีย มาอบรมให้ความรู้แก่ฝ่ายโรงงาน ทวีงลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และพัฒนาคุณภาพน้ำตาลทราย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยมีเป้าหมายที่จะลดการสูญเสียในระบบการผลิต ให้เหลือประมาณ 4-5% จากเดิมที่มีประมาณเกินกว่า 10% อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือชาวไร่อ้อยในการนำผลผลิตอ้อยที่มีคุณภาพจัดส่งเข้าหีบในโรงงาน อีกทั้งโรงงานก็ต้องพัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตน้ำตาล ซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง จะช่วยให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้จากการเพาะปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลทรายได้มากขึ้น จะส่งผลดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมทั้งระบบมีความเข้มแข็งมากขึ้นอีกด้วย

